



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนาหมื่น โทร.๑๔๒

ที่ นน ๐๐๓๓.๓๐๑/ว๓๕ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอสั่งแนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดของขอบเขตงานทั้งโครงการ

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ในโรงพยาบาลนาหมื่น

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) .๔๐๕.๔/ว๑๕๘ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดของ ขอบเขตงานทั้งโครงการ (Terms of Reference: TOR) ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้กำหนดแนวทางการ จัดทำร่างรายละเอียดของขอบเขตงานให้มีความชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้ ประกอบกับตามแบบ วัตการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) มีประเด็นการประเมินจำแนกออกเป็น ๙ ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ ๗ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต รายละเอียดข้อมูลประกอบคำถามข้อ MOI๓๘ กำหนดให้หน่วยงาน ส่งหลักฐานที่แสดงถึงการประเมินความ เสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริต นั้น

โรงพยาบาลนาหมื่น พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบการ ทุจริตในหน่วยงานและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นรูปธรรมและอยู่บนพื้นฐานการสร้างวัฒนธรรม การต่อต้านการทุจริต การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ที่สอดคล้องกับนโยบาย รัฐบาล นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในโรงพยาบาลนาหมื่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอส่งแนวทาง ปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดของขอบเขตงานทั้งโครงการ (Term of Reference : TOR) ท่านเพื่อทราบ และถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

(นายวิษณุ มงคลคำ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหมื่น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ..กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนาหมื่น โทร.๑๔๒

ที่ นน ๐๐๓๓.๓๐๑/ว๓๖

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอนำส่งมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหมื่น

ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOM) มีประเด็นการประเมินจำแนกออกเป็น ๙ ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ ๗ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต รายละเอียดข้อมูลประกอบคำถามข้อ MOIT ๑๘ กำหนดให้หน่วยงาน ส่งหลักฐานที่แสดงถึงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริต นั้น

โรงพยาบาลนาหมื่น พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นรูปธรรมและอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานการสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในโรงพยาบาลนาหมื่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอส่งมาตรการป้องกันการรับสินบนของโรงพยาบาลนาหมื่นมาเพื่อและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

(นายวิษณุ มงคลคำ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหมื่น